

บทที่ 5

มาตรการตอบสนองที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องดำเนินการในส่วนของการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ เมื่อเป็นภาคีของพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก

เป็นที่ทราบกันดีว่า บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศนั้น บางประเทศก็เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์การอาชญากรรมข้ามชาติและพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก¹ แต่บางประเทศก็เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาแต่ไม่เข้าเป็นภาคีของพิธีสารฉบับดังกล่าว แต่จากรายละเอียดในบทที่ 4 เราจะเห็นได้ว่าประเทศสมาชิกอาเซียนได้มองเห็นถึงความสำคัญของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์หรือผู้เสียหาย(แม้แต่ประเทศที่ไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ขึ้นมาโดยเฉพาะหรือไม่ได้เข้าเป็นภาคีของพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก) ดังนั้นเราจึงสามารถมองเห็นโครงสร้างของมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้จากประเทศสมาชิกอาเซียนเหล่านี้ แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีความละเอียดอ่อน ในหลายครั้งจึงมักจะพบว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์นั้น ไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอและเมื่อองค์การสหประชาชาติได้บัญญัติอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านองค์การอาชญากรรมข้ามชาติและพิธีสารเพิ่มเติม ว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กขึ้นมา ซึ่งในบทบัญญัติดังกล่าวได้มีการวางแนวทางในส่วนของมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์เอาไว้ในหลายกรณีและเมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาและพิธีสารเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว ประเทศสมาชิกอาเซียนเหล่านี้จะต้องมีการสร้างมาตรการตอบสนองในข้อใดเพิ่มเติมขึ้นเพื่อให้มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติในพิธีสารและมาตรการที่ประเทศสมาชิกอาเซียน (ทั้งประเทศที่ได้เข้าเป็นภาคีของพิธีสารและไม่ได้เข้าเป็นภาคีของพิธีสาร)มีอยู่ในปัจจุบันสามารถนำมาปรับใช้ได้กับกรณีของการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้มากขึ้นเพียงใด

5.1. ประเทศไทย

ประเทศไทยเพียงแต่ได้ลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก แต่ประเทศไทยก็ได้มีความพยายามในการร่างกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ขึ้นมา ส่วนในเรื่องของการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์นั้น ก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยได้มีมาตรการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ไว้หลายประการไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกในเรื่องของความร่วมมือทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาวและกัมพูชาในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ รวมทั้งการมีบทบาทในการมีส่วนร่วมในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก ส่วนกฎหมายภายในที่มีอยู่ เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก ก็มีมาตรการต่างๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้ในหลายประการและและมาตรการต่างๆ เหล่านี้ค่อนข้างที่จะครบถ้วนในหลายด้านตามตารางที่จะสรุป ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 5 ตารางเปรียบเทียบมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ กับประเทศไทย

มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก	มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ของประเทศไทย	มาตรการที่ประเทศไทยจะต้องดำเนินการเพิ่มเติม
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์คือผู้เสียหายไม่ใช่ ผู้กระทำความผิด	ยอมรับว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์คือผู้เสียหายไม่ใช่ ผู้กระทำความผิด	เพิ่มฐานความผิดในกรณีที่จะไม่เอาผิดกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวให้สอดคล้องกัน

<p>มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก</p>	<p>มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ของประเทศไทย</p>	<p>มาตรการที่ประเทศไทยจะต้องดำเนินการเพิ่มเติม</p>
<p>มาตรการคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ โดยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว การห้ามเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์รวมทั้งการดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นการลับ</p>	<p>มีการให้ความคุ้มครองในความเป็นส่วนตัวของ ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์และมีการพิจารณาคดีลับ</p>	<p>วางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนทุกแขนงในการเสนอข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>
<p>การจัดให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์มีส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมายอย่างเหมาะสม การให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ผู้เสียหายได้แสดงความเห็นและคลายความวิตกกังวลและความหวาดกลัว</p>	<p>มีการสืบพยานโดยการถ่ายทอดผ่านวิดีโอทัศน์และมีการสืบพยานไว้ก่อน</p>	
<p>การให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้เข้าถึงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของตนเองทั้งใน ส่วนของ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณา คดีอาญาและทางปกครองการได้รับคำแนะนำและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย</p>	<p>มีการให้คำแนะนำและช่วยเหลือทางด้านกฎหมายกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	
<p>มาตรการในการให้ความปลอดภัยทางร่างกายกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	<p>มีการ ให้ความคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	<p>จัดระดับความเข้มข้นของการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์และขยายไปถึงครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดด้วย</p>
<p>มาตรการในการให้ค่าทดแทนความเสียหายกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	<p>ให้หลักประกันในเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์และมีการจัดตั้งกองทุนสำหรับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	

มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก	มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ของประเทศไทย	มาตรการที่ประเทศไทยจะต้องดำเนินการเพิ่มเติม
มาตรการในการส่งกลับและการรับตัวผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	มีมาตรการในการส่งตัวผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ที่เป็นคนต่างด้าวกลับประเทศ และมีมาตรการรับรองสถานะของผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ที่เป็นคนสัญชาติไทยหรือมีภูมิลำเนาในประเทศไทย	
มาตรการช่วยเหลือทางสังคมและการปกป้องผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	มีมาตรการทางสังคมในการฟื้นฟูดูแลและเยียวยาแก้ไขให้ผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์สามารถกลับเข้าสู่สังคมและดำเนินชีวิตอย่างปกติได้	
มาตรการพิเศษ โดยเฉพาะสำหรับเด็กที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	มีมาตรการพิเศษ โดยเฉพาะสำหรับเด็ก	ควรจัดให้มีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็ก และกำหนดรายละเอียดขั้นตอนในการปฏิบัติต่อเด็กกรณีที่เกิดเป็นผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็น ในชั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชั้นอัยการและชั้นศาล
มาตรการเกี่ยวกับการรับรองสถานะของผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ที่เป็นคนต่างด้าวในรัฐผู้รับการค้ามนุษย์	มีการรับรองสถานะของผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ในการอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราว	
	มีการสร้างความร่วมมือกับองค์กรเอกชน	
	มีการให้ความสำคัญกับปัญหาเรื่องแรงงานและการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	

จากตารางข้างต้นทำให้เห็นได้ว่า แม้ว่าประเทศไทยจะมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์โดยการนำกฎหมายบางฉบับมาปรับใช้ เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาดังบทบัญญัติใน(ร่าง)กฎหมายพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่ามาตรการต่างๆเหล่านั้นก็ยังไม่เพียงพอจะต้องมีมาตรการอื่นๆมาเสริมเพิ่มเติมเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ให้มากที่สุด และประเทศไทยควรจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการพิจารณาและประกาศใช้พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ดังนั้นหากประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กแล้วประเทศไทยยังจะต้องเพิ่มเติมมาตรการทั้งทางด้านกฎหมายและด้านอื่นๆเพิ่มเติมให้มากขึ้นกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการรักษาความเป็นส่วนตัวและรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่ตกเหยื่อจากการค้ามนุษย์และการจำกัดการเผยแพร่ข้อมูลของตัวผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ

5.2. ประเทศลาว

ประเทศลาวได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก(ด้วยการภาคยานุวัติ) และได้แสดงให้ เห็นว่ามีการตอบรับกับการเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาและพิธีสารดังกล่าว เนื่องจากภายหลังที่ได้เข้าเป็นภาคีแล้วประเทศลาวก็ได้มีบทบัญญัติในเรื่องการค้ามนุษย์เป็นการเฉพาะขึ้นมาและคำนิยามของการค้ามนุษย์ในกฎหมายของประเทศลาว(การค้าผู้หญิงและเด็ก) ก็มีความสอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกันกับคำนิยามที่ปรากฏในพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กขององค์การสหประชาชาติ ตามตารางที่จะสรุป ต่อไปนี้

ตารางที่ 6 ตารางเปรียบเทียบมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ กับประเทศลาว

มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก	มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ของประเทศลาว	มาตรการที่ประเทศลาวจะต้องดำเนินการเพิ่มเติม
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์คือผู้เสียหายไม่ใช่ผู้กระทำความผิด	ยอมรับว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์คือผู้เสียหายไม่ใช่ผู้กระทำความผิด	เพิ่มฐานความผิดในกรณีที่จะไม่เอาผิดกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวให้สอดคล้องกัน
มาตรการคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ โดยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว การห้ามเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์รวมทั้งการดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นการลับ	มีการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	จะต้องมีการบัญญัติรายละเอียดในเรื่องของการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ให้ชัดเจนและมากขึ้น และจะต้องขยายความคุ้มครองไปยังครอบครัวและบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ด้วย

<p>มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก</p>	<p>มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ของประเทศลาว</p>	<p>มาตรการที่ประเทศลาวจะต้องดำเนินการเพิ่มเติม</p>
<p>การจัดให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์มีส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมายอย่างเหมาะสม ให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ผู้เสียหายได้แสดงความเห็นและคลายความวิตกกังวลและความหวาดกลัว</p>	<p>มีการจัดให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์มีส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมายอย่างเหมาะสม โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการประสานงาน</p>	
<p>การให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้เข้าถึงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของตนเองทั้งในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีอาญาและทางปกครอง การได้รับคำแนะนำและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย</p>	<p>มีการให้คำแนะนำทางด้านกฎหมาย</p>	<p>จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นมาในการดูแลและให้คำแนะนำให้รายละเอียดและข้อมูลต่างๆกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>
<p>มาตรการในการให้ความปลอดภัยทางร่างกายกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	<p>มีการให้ความคุ้มครองและรับประกันความปลอดภัยกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	<p>จะต้องบัญญัติรายละเอียดในการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์และขยายการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวให้กับครอบครัวและผู้ใกล้ชิดกับตัวผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ด้วย</p>
<p>มาตรการในการให้ค่าทดแทนความเสียหายกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	<p>มีการให้หลักประกันในการชดเชยค่าเสียหาย</p>	<p>บัญญัติให้ชัดเจนว่าค่าเสียหายดังกล่าวเป็นค่าเสียหายที่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์จะได้รับเป็นการเฉพาะแยกต่างหากจากกระบวนการพิจารณาคดีในทางอาญาและทางแพ่ง</p>

<p>มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ตามพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก</p>	<p>มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ของประเทศลาว</p>	<p>มาตรการที่ประเทศลาวจะต้องดำเนินการเพิ่มเติม</p>
<p>มาตรการในการส่งกลับและการรับตัวผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	<p>มีการให้ความช่วยเหลือคนสัญชาติลาวที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ในต่างประเทศและการช่วยเหลือ ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ในประเทศลาวที่เป็นคนต่างชาติ</p>	
<p>มาตรการช่วยเหลือทางสังคมและการปกป้องผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	<p>มีการจัดมาตรการช่วยเหลือด้านสวัสดิการทางสังคมและการฟื้นฟูสภาพจิตใจเพื่อกลับเข้าสู่สังคม</p>	
<p>มาตรการพิเศษ โดยเฉพาะสำหรับเด็กที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	<p>มีมาตรการเฉพาะสำหรับเด็ก</p>	<p>ควรจัดให้มีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็ก และกำหนดรายละเอียดขั้นตอนในการปฏิบัติต่อเด็กกรณีที่เด็กเป็นผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็น ในชั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชั้นอัยการและชั้นศาล</p>
<p>มาตรการเกี่ยวกับการรับรองสถานะของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ที่เป็นคนต่างด้าวในรัฐผู้รับการค้ามนุษย์</p>	<p>ยังไม่มีความชัดเจนพอ</p>	<p>บัญญัติกฎหมายหรือวางหลักเกณฑ์ในการขอมให้ผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์อยู่อาศัยในประเทศลาวได้เป็นการชั่วคราวหรือถาวร</p>
<p></p>	<p>กำหนดวิธีการของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	
<p></p>	<p>กำหนดให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรับผิดชอบในการปกป้องผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	
<p></p>	<p>การสร้างความร่วมมือกับองค์กรเอกชน</p>	

มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ตามพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน ปรามปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก	มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ของประเทศลาว	มาตรการที่ประเทศลาวจะต้องดำเนินการเพิ่มเติม
	การให้ความสำคัญกับปัญหาเรื่องแรงงานและการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	

ประเทศลาวได้มีกฎหมายเฉพาะเรื่องการค้ามนุษย์แต่กฎหมายฉบับนี้เป็นการวางกรอบอย่างกว้างๆ ไม่ได้ลงในรายละเอียดอย่างชัดเจน เช่น มีการกล่าวถึงการให้ความปลอดภัยกับผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวโดยการห้ามถ่ายรูปหรือบันทึกภาพผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ แต่ไม่มีรายละเอียดที่นอกเหนือจากนี้ในประเด็นปลีกย่อยหรือไม่ได้กล่าวถึงการขยายความคุ้มครองไปยังครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดกับตัวผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ นอกจากนี้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมในส่วนของคำนิยามเรื่องการค้ามนุษย์ของประเทศลาวว่าค่อนข้างจะพิเศษในแง่ของการปกป้องวัฒนธรรมอันดีของประเทศและอ้างอิงกับจารีตประเพณีของประเทศลาวเองด้วย เนื่องจากเราจะเห็นว่าในคำนิยามของการค้ามนุษย์ (การค้าผู้หญิงและเด็ก) ตามที่ปรากฏในบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการปกป้องผู้หญิงและเด็กนี้ได้มีการกล่าว(เพิ่มเติม) ถึงพฤติการณ์ในการจัดหา ขนส่งหรือรับไว้ซึ่งผู้หญิงและเด็ก โดยการหลอกลวง ข่มขู่ บังคับหรือผูกมัดด้วยหนี้สินหรือด้วยวิธีการอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการกระทำใดๆ ก็ตามที่ขัดกับวัฒนธรรมอันดีของประเทศลาว ซึ่งเป็นการเปิดกว้าง(และค่อนข้างยากในการตัดสินหาบรรทัดฐาน)ในการเอาผิดกับผู้ที่มีพฤติการณ์ในการค้ามนุษย์และจากภาพรวมทั้งหมดแม้ว่าประเทศลาวยังจะต้องสร้างมาตรการในด้านต่างๆเพิ่มเติมขึ้น โดยเฉพาะทางด้านกฎหมาย แต่ก็ยังถือได้ว่าประเทศลาวมีการตอบรับในทางบวกต่อการที่ตนเองได้เข้าเป็นภาคีของพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน ปรามปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก แต่ตามข้อสังเกตในข้างต้นประเทศลาวก็ยังคงต้องบัญญัติรายละเอียดของกฎหมายในแนวทางปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มีความกว้างขวางและขยายความคุ้มครองให้มากขึ้น

5.3. ประเทศพม่า

ประเทศพม่าได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์การอาชญากรรมข้ามชาติและพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษ การค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก(ด้วยการภาคยานุวัติ) หลังจากนั้นประเทศพม่าก็มีกฎหมายเฉพาะในเรื่องการค้ามนุษย์ขึ้นมาและได้กำหนดฐานความผิดและโทษสำหรับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์เอาไว้ นอกจากนี้ในส่วนของมาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ โดยหลักๆ ก็จะเห็นได้ว่าประเทศพม่าค่อนข้างมีมาตรการครอบคลุมในหลายด้านตามตารางที่จะสรุปต่อไปนี้

ตารางที่ 7 ตารางเปรียบเทียบมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์การอาชญากรรมข้ามชาติและพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ กับประเทศพม่า

มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก	มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ของประเทศพม่า	มาตรการที่ประเทศพม่าจะต้องดำเนินการเพิ่มเติม
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์คือผู้เสียหายไม่ใช่ ผู้กระทำความผิด	ยอมรับว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์คือผู้เสียหายไม่ใช่ ผู้กระทำความผิด	บัญญัติกฎหมายให้ชัดเจนว่าจะไม่เอาผิดกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ในกรณีฐานใดและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกัน
มาตรการคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ โดยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว การห้ามเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์รวมทั้งการดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นการลับ	มีการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์การพิจารณาตัดสินในความผิดฐานค้ามนุษย์	บัญญัติรายละเอียดเพิ่มเติมให้ชัดเจนว่าห้ามทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ในทุกด้านและขยายความคุ้มครองไปยังครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ด้วย

<p>มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก</p>	<p>มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ของประเทศพม่า</p>	<p>มาตรการที่ประเทศพม่าจะต้องดำเนินการเพิ่มเติม</p>
<p>การจัดให้ผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์มีส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมายอย่างเหมาะสมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ผู้เสียหายได้แสดงความเห็นและคลายความวิตกกังวลและความหวาดกลัว</p>	<p>มีการกำหนดว่าหลังจากที่ผู้ตกเป็นเหยื่อได้ให้การแล้วทางสำนักงานกลางเพื่อปราบปรามการค้ามนุษย์จะต้องรับประกันประสานงานส่งตัวผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์กลับประเทศโดยไม่ชักช้า การสืบพยานในชั้นศาลจะเป็นการเบิกความผ่านวิดีโอ</p>	<p>บัญญัติให้ชัดเจนว่าในชั้นการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องไม่มีการกระทำใดๆที่จะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>
<p>การให้ผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้เข้าถึงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของตนเองทั้งในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดีอาญาและทางปกครอง การได้รับคำแนะนำและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย</p>	<p>มีการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายการจัดหาล่ามในการแปลภาษา</p>	<p>จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะในการให้ความดูแลผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์อย่างใกล้ชิด</p>
<p>มาตรการในการให้ความปลอดภัยทางร่างกายกับ ผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	<p>มีการ ให้ความคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตของผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	<p>บัญญัติให้ชัดเจนว่าการให้ความปลอดภัยผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์นั้น มีหลักเกณฑ์และรายละเอียดอย่างไรและขยายความคุ้มครองไปยังครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ด้วย</p>
<p>มาตรการในการให้ค่าทดแทนความเสียหายกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	<p>มีการก่อตั้งกองทุนสำหรับให้ความช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	<p>บัญญัติให้ชัดเจนว่าเงินช่วยเหลือที่ผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้รับจากกองทุนนี้ไม่ตัดสิทธิของเหยื่อในการฟ้องร้องค่าสินไหมทดแทนในทางอาญาหรือทางแพ่งอีก</p>

มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก	มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ของประเทศพม่า	มาตรการที่ประเทศพม่าจะต้องดำเนินการเพิ่มเติม
มาตรการในการส่งกลับและการรับตัวผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	มีการให้ความช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ที่เป็นพลเมืองของประเทศพม่าหรือบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศพม่าและการรับตัวบุคคลนั้นกลับเข้ามาในประเทศและมีมาตรการส่งตัวผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ที่เป็นคนต่างด้าวกลับประเทศ	
มาตรการช่วยเหลือทางสังคมและการปกป้องผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	มีมาตรการให้ความช่วยเหลือทางสังคมแก่ผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	
มาตรการพิเศษ โดยเฉพาะสำหรับเด็กที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	มีมาตรการพิเศษขึ้นมาโดยเฉพาะในกรณีผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์เป็นเด็ก ผู้หญิงหรือเยาวชน	ควรจัดให้มีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็ก และกำหนดรายละเอียดขั้นตอนในการปฏิบัติต่อเด็กกรณีที่เด็กเป็นผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็นในชั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นอัยการและชั้นศาล
มาตรการเกี่ยวกับการรับรองสถานะของผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ที่เป็นคนต่างด้าว	การรับรองสถานะของผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ที่เป็นคนต่างชาติให้อยู่ในประเทศพม่าได้ชั่วคราว	
	การสร้างความร่วมมือกับองค์กรเอกชน	
	การให้ความสำคัญกับปัญหาเรื่องแรงงานและการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	

ประเทศพม่ามีกฎหมายเฉพาะในเรื่องการค้ำนุษย์ก็จริงอยู่แต่ดูเหมือนว่าประเทศพม่าประสบกับปัญหาเช่นเดียวกันกับประเทศลาวกล่าวคือ กฎหมายดังกล่าวเป็นเพียงการวางกรอบไว้อย่างกว้างๆ แต่ไม่มีความชัดเจนในรายละเอียดที่เพียงพอ เช่นการบัญญัติว่าจะไม่ดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ำนุษย์แต่ไม่ได้บัญญัติให้ชัดเจนว่าจะไม่เอาผิดกับผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ำนุษย์ในความผิดฐานใดบ้าง หรือในเรื่องของการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ำนุษย์ ที่แม้ว่าจะมีการกล่าวถึงการให้ความเคารพในตัวของผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ำนุษย์ ห้ามทำการเผยแพร่ข่าว แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการห้ามนำเสนอข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเหยื่อ เช่น บิดามารดา ญาติ สถานศึกษา ภูมิลำเนา ซึ่งข้อมูลบางอย่างเหล่านี้ก็นำไปสู่อัจฉริยะได้ว่าผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อคือใคร นอกจากนี้ข้อสังเกตว่าตามบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการค้ำนุษย์ของประเทศพม่าฉบับนี้ได้บัญญัติเอาไว้ว่า “เด็ก” หมายถึงบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 16 ปี ในขณะที่บทบัญญัติในพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ำนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก ได้บัญญัติว่า “เด็ก” หมายถึง บุคคลที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี แต่อย่างไรก็ตามประเทศพม่าได้มีบทบัญญัติว่า “เยาวชน” หมายถึง บุคคลที่มีอายุกว่า 16 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ดังนั้นจึงพอที่จะทำให้เห็นสรุปได้ว่า(โดยการตีความอย่างเป็นคุณ) แม้บุคคลใดที่พ้นเกณฑ์การเป็นเด็กแต่ยังไม่พ้นเกณฑ์ของการเป็นเยาวชนก็ย่อมได้รับความคุ้มครองตาม บทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการค้ำนุษย์ฉบับนี้เช่นกัน เมื่อมองจากภาพรวมถือได้ว่าประเทศพม่า มีการตอบรับในทางบวกในการที่ตนเองได้เข้าเป็นภาคีของพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ำนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก แต่ก็ต้องเพิ่มเติมมาตรการในบางส่วนให้มีความชัดเจนขึ้นและการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับการเข้าออกเมืองให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายเฉพาะในเรื่องการค้ำนุษย์ที่ตนเองได้บัญญัติไว้

5.4. ประเทศกัมพูชา

ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศหนึ่งในสมาชิกอาเซียนที่เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ(ด้วยการให้สัตยาบัน) ส่วนพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษ การค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กนั้น ประเทศกัมพูชาเพียงแต่ได้ลงนามไว้เท่านั้น ประเทศกัมพูชามีกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์อยู่โดยเป็นกฎหมายเมื่อปี ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) ส่วนในปัจจุบันยังไม่มียกกฎหมายเฉพาะเรื่องการค้ามนุษย์ที่มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติในพิธีสาร แต่เมื่อได้พิจารณาถึงการแสดงออกของรัฐบาลกัมพูชาในด้านต่างๆ ก็จะเห็นได้ว่าสามารถนำมาตราการเหล่านั้นมาปรับใช้กับการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้พอสมควร ตามตารางที่จะสรุปต่อไปนี้

ตารางที่ 8 ตารางเปรียบเทียบมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์การอาชญากรรมข้ามชาติและพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ กับประเทศกัมพูชา

มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก	มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ของประเทศกัมพูชา	มาตรการที่ประเทศกัมพูชาจะต้องดำเนินการเพิ่มเติม
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์คือผู้เสียหายไม่ใช่ผู้กระทำความผิด	ยอมรับว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์เป็นผู้เสียหายไม่ใช่ผู้กระทำความผิด	บัญญัติกฎหมายให้ชัดเจนว่าจะไม่เอาผิดกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ในความผิดฐานใดบ้าง และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกัน
มาตรการคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ โดยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว การห้ามเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์รวมทั้งการดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นการลับ	ยังไม่ชัดเจนพอ	บัญญัติกฎหมายและหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์และขยายความคุ้มครองไปยังครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดของผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ด้วย

<p>มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก</p>	<p>มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ของประเทศกัมพูชา</p>	<p>มาตรการที่ประเทศกัมพูชาจะต้องดำเนินการเพิ่มเติม</p>
<p>การจัดให้ผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์มีส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมายอย่างเหมาะสมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ผู้เสียหายได้แสดงความเห็นและคลายความวิตกกังวลและความหวาดกลัว</p>	<p>ยังไม่ชัดเจนพอ</p>	<p>ปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเรื่องของการสืบพยานในกรณีของผู้เสียหายในความคิดที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์</p>
<p>การให้ผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้เข้าถึงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของตนเองทั้งในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดีอาญาและทางปกครอง การได้รับคำแนะนำและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย</p>	<p>มีการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและหน่วยงานเฉพาะในการทำงานต่อต้านการค้ามนุษย์</p>	
<p>มาตรการในการให้ความปลอดภัยทางร่างกายกับผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	<p>มีการกล่าวถึงเรื่องความปลอดภัยของผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	<p>กำหนดรายละเอียดของการให้ความคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ให้กว้างขวางและครอบคลุมรวมทั้งการขยายความคุ้มครองไปยังครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดของผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ด้วย</p>
<p>มาตรการในการให้ค่าทดแทนความเสียหายกับผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	<p>มีสิทธิทางกฎหมายของผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทน</p>	<p>แก้ไขกฎหมายให้ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งทางอาญาและทางแพ่งได้โดยไม่ตัดสิทธิของผู้เสียหายและควรจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์เพื่อจ่ายค่าทดแทนให้กับผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์เป็นการเฉพาะขึ้นมาด้วย</p>

มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก	มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ของประเทศกัมพูชา	มาตรการที่ประเทศกัมพูชาจะต้องดำเนินการเพิ่มเติม
มาตรการในการส่งกลับและการรับตัวผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	มีมาตรการในการส่งกลับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ที่เป็นคนต่างชาติ	
มาตรการช่วยเหลือทางสังคมและการปกป้องผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	มีการตั้งองค์กรเฉพาะในการให้การดูแลช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	
มาตรการพิเศษ โดยเฉพาะสำหรับเด็กที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	มีมาตรการพิเศษ โดยเฉพาะสำหรับเด็ก	ควรจัดให้มีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็ก และกำหนดรายละเอียดขั้นตอนในการปฏิบัติต่อเด็กกรณีที่เกิดเป็นผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็น ในชั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชั้นอัยการและชั้นศาล
มาตรการเกี่ยวกับการรับรองสถานะของผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ที่เป็นคนต่างด้าวในรัฐผู้รับ การค้ามนุษย์	ไม่มีความชัดเจนพอ	บัญญัติกฎหมายให้ชัดเจนว่าผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ที่เป็นคนต่างด้าวสามารถอยู่อาศัยได้เป็นการชั่วคราวเป็นหรือถาวรในประเทศกัมพูชาเป็นระยะเวลาเท่าไร ในสถานการณ์และสถานะอะไร
	การประสานงานกับองค์กรเอกชน ในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อ	
	การวางแผนยุทธศาสตร์ในการทำงาน แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการคำนึงถึงสิทธิของผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	

มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก	มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ของประเทศกัมพูชา	มาตรการที่ประเทศกัมพูชาจะต้องดำเนินการเพิ่มเติม
	การกำหนดหน้าที่โดยตรงให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบในการดูแล ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	
	การให้ความสำคัญกับปัญหาเรื่องแรงงานและการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	

ในส่วนของประเทศกัมพูชานั้นถือได้ว่ายังไม่มีความเหมาะสมเฉพาะในเรื่องการค้ามนุษย์ ดังนั้นมาตรการต่างๆที่ปรากฏจึงเป็นการนำกฎหมายบางฉบับและแนวทางการแสดงออกของรัฐบาลกัมพูชามาปรับใช้ในการหามาตรการให้ความคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ เช่น กฎหมายว่าด้วยการปราบปราม การลักพาตัว การค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์จากบุคคล หรือความตกลงต่างๆที่รัฐบาลกัมพูชาได้ทำไว้ในเรื่องของการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ดังนั้นเราจึงสามารถเห็นได้ว่ามาตรการให้ความคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ของประเทศกัมพูชายังไม่เพียงพอ เช่นในเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายนั้น ประเทศกัมพูชาได้มีมาตรการในการชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ตกเป็นเหยื่อเช่นกัน แต่ในบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศกัมพูชานั้นได้มีบทบัญญัติว่า ผู้เสียหายที่ได้เป็นโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งและได้รับการชดใช้ค่าเสียหายไปแล้วจะไม่สามารถเป็นโจทก์ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในทางอาญาในกรณีความเสียหายเดียวกันได้อีก¹ ซึ่งในกรณีความผิดฐานค้ามนุษย์นั้น การเรียกร้องค่าเสียหายของผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ในทางแพ่งนั้นไม่ควรตัดสิทธิที่ผู้เสียหายจะเรียกร้องค่าเสียหายในทางอาญาได้อีก อย่างไรก็ตามมีเรื่องที่น่าชมเชยรัฐบาลกัมพูชาว่า รัฐบาลกัมพูชามีความพยายามให้เห็นในเรื่องของการสร้างความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและองค์กรเอกชน (ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ) ในการทำให้สถานการณ์การค้ามนุษย์ในกัมพูชาได้รับการแก้ไขและมีความพยายามที่จะช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ แต่ความพยายามในการ

¹ Law on Criminal Procedure 1993 Article. 17

สร้างหลักกฎหมายที่ชัดเจนในส่วนของมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ นั้นยังไม่เพียงพอและหากประเทศกัมพูชาเข้าเป็นภาคีของพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก ประเทศกัมพูชาจะต้องมีการสร้างและเสริมมาตรการทางด้านกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกหลายประเด็น

5.5. ประเทศเวียดนาม

ประเทศเวียดนามเพิ่งแต่ได้ลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์การอาชญากรรมข้ามชาติเพียงเท่านั้นและไม่มีกฎหมายเฉพาะเรื่องการค้ามนุษย์ แต่มีแผนปฏิบัติการแห่งชาติในเรื่องการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ในบทบัญญัติของกฎหมายอื่น ๆ รวมทั้งการแสดงออกของประเทศเวียดนาม ก็ทำให้เราได้เห็นว่าประเทศเวียดนามได้มีมาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้เสียหายที่สามารถนำมาปรับใช้กับกรณีของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้และค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายตามตารางที่จะสรุปไปนี้

ตารางที่ 9 ตารางเปรียบเทียบมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์การอาชญากรรมข้ามชาติและพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ กับประเทศเวียดนาม

มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก	มาตรการให้ความคุ้มครองผู้เสียหาย(ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์) ของประเทศเวียดนาม	มาตรการที่ประเทศเวียดนามจะต้องดำเนินการเพิ่มเติม
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์คือผู้เสียหายไม่ใช่ผู้กระทำความผิด	ยอมรับว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์คือผู้เสียหายไม่ใช่เป็นผู้กระทำความผิด	บัญญัติกฎหมายให้ชัดเจนว่าจะไม่เอาผิดกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ในความผิดฐานใดบ้างและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกัน
มาตรการคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ โดยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว การห้ามเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์รวมทั้งการดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นการลับ	การไม่เปิดเผยข้อมูลทางคดีในความผิดฐานค้ามนุษย์	กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดที่ชัดเจนในการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์รวมทั้งขยายความคุ้มครองไปยังครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดของตัวเหยื่อด้วย

<p>มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก</p>	<p>มาตรการให้ความคุ้มครองผู้เสียหาย(ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์) ของประเทศเวียดนาม</p>	<p>มาตรการที่ประเทศเวียดนามจะต้องดำเนินการเพิ่มเติม</p>
<p>การจัดให้ผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์มีส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมายอย่างเหมาะสม ให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ผู้เสียหายได้แสดงความเห็นและคลายความวิตกกังวลและความหวาดกลัว</p>	<p>มีการให้ผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์มีส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมายอย่างเหมาะสม</p>	<p>ควรเพิ่มประเด็นในเรื่องของการสืบพยานที่จะไม่ให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างฝ่ายของผู้เสียหายกับฝ่ายของผู้ต้องหา</p>
<p>การให้ผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้เข้าถึงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของตนเองทั้งในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดีอาญาและทางปกครอง การได้รับคำแนะนำและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย</p>	<p>จัดให้ผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของกระบวนการพิจารณาคดีการให้คำแนะนำและความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย</p>	
<p>มาตรการในการให้ความปลอดภัยทางร่างกายกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	<p>มีการให้ความคุ้มครองความปลอดภัยกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์และการให้ความคุ้มครองพยาน</p>	<p>ควรขยายความคุ้มครองไปยังครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดของตัวผู้ตกเหยื่อจากการค้ามนุษย์ด้วย</p>
<p>มาตรการในการให้คำทดแทนความเสียหายกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	<p>มีการชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	<p>ควรจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์เป็นการเฉพาะ</p>
<p>มาตรการในการส่งกลับและการรับตัวผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	<p>มีการรับรองสถานะผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ชาวเวียดนามที่อยู่ในต่างแดนและการรับตัวกลับประเทศเวียดนาม</p>	
<p>มาตรการช่วยเหลือทางสังคมและการปกป้องผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	<p>มีมาตรการในการเยียวยาฟื้นฟูแก้ไขและให้ความช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	

มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก	มาตรการให้ความคุ้มครองผู้เสียหาย(ผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์) ของประเทศเวียดนาม	มาตรการที่ประเทศเวียดนามจะต้องดำเนินการเพิ่มเติม
มาตรการพิเศษ โดยเฉพาะสำหรับเด็กที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	มีมาตรการพิเศษ โดยเฉพาะสำหรับเด็ก	
มาตรการเกี่ยวกับการรับรองสถานะของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ที่เป็นคนต่างด้าวในรัฐผู้รับการค้ามนุษย์	มีการรับรองสถานะผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ที่เป็นคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศเวียดนามให้อยู่อาศัยได้ชั่วคราวเพื่อประโยชน์ในการสืบสวน สอบสวนและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด	
	มีการให้ความสำคัญกับปัญหาเรื่องแรงงานและการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	

ในกรณีของประเทศเวียดนามนี้แม้ว่าจะไม่มีกฎหมายเฉพาะเรื่องการค้ามนุษย์ (เช่นเดียวกับประเทศกัมพูชา) แต่ประเทศเวียดนามก็มีบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่สามารถนำมาปรับใช้กับการให้ความคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้อย่างน่าสนใจ เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายแพ่งหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องเด็ก รวมทั้งมาตรการในแผนปฏิบัติการแห่งชาติของประเทศเวียดนามในเรื่องของการต่อต้านการค้ามนุษย์ในกรณีของเด็กและผู้หญิง แต่ทั้งนี้มิข้อสังเกต ในเรื่องของการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์นั้นยังไม่ปรากฏความชัดเจนนัก แม้ว่าจะมีการให้ความคุ้มครองในเรื่องของการไม่เปิดเผยข้อมูลในคดีฐานการค้ามนุษย์ แต่ก็เป็นการกล่าวถึงการรักษาความลับในกระบวนการสืบสวนและสอบสวนแต่ไม่ได้มีการยืนยันถึงการห้ามเปิดเผยตัวผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์และการห้ามทำการเผยแพร่ข่าวไม่ว่าจะโดยทางสื่อชนิดใดที่จะทำให้สามารถรู้ได้ว่าผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์คือผู้ใดรวมทั้งเรื่องของการคุ้มครองพยานและการสืบพยานในชั้นศาล ดังนั้นหากประเทศเวียดนามได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารเพิ่มเติมว่า ด้วยการป้องกันปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะ

ผู้หญิงและเด็กแล้ว ประเทศเวียดนามจะต้องเสริมมาตรการทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องดังกล่าวให้มากขึ้น

5.6. ประเทศฟิลิปปินส์

ประเทศฟิลิปปินส์ได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์การอาชญากรรมข้ามชาติและพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก(ด้วยการให้สัตยาบัน) และหลังจากนั้นก็มีความหมายว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ขึ้นมาโดยเฉพาะและในกฎหมายฉบับดังกล่าวประกอบด้วยบทบัญญัติในกฎหมายอื่นๆ และการแสดงออกของรัฐบาลฟิลิปปินส์ ก็ทำให้เรามองเห็นได้ว่าประเทศฟิลิปปินส์มีมาตรการที่ให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้อย่างน่าสนใจตามตารางที่สรุปต่อไปนี้

ตารางที่ 10 ตารางเปรียบเทียบมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์การอาชญากรรมข้ามชาติและพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ กับประเทศฟิลิปปินส์

มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก	มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ของประเทศฟิลิปปินส์	มาตรการที่ประเทศฟิลิปปินส์ จะต้องดำเนินการเพิ่มเติม
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์คือผู้เสียหายไม่ใช่ผู้กระทำความผิด	ยอมรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์คือผู้เสียหายไม่ใช่ผู้กระทำความผิด	แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องในเรื่องของการไม่เอาผิดกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์
มาตรการคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์โดยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว การห้ามเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์รวมทั้งการดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นการลับ	มีการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์และการดำเนินกระบวนการพิจารณาตัดสินในความผิดฐานค้ามนุษย์	
การจัดให้ผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์มีส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมายอย่างเหมาะสม ให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ผู้เสียหายได้แสดงความเห็นและคลายความวิตกกังวลและหวาดกลัว	มีการระบุให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ จะต้องใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ	

มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก	มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ของประเทศฟิลิปปินส์	มาตรการที่ประเทศฟิลิปปินส์จะต้องดำเนินการเพิ่มเติม
การให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้เข้าถึงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของตนเองทั้งในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณา คดีอาญาและทางปกครอง การได้รับคำ แนะนำและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย	การให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	
มาตรการในการให้ความปลอดภัยทางร่างกายกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	การให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้รับสิทธิตามโครงการคุ้มครองพยาน	
มาตรการในการให้ค่าทดแทนความเสียหายกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	
มาตรการในการส่งกลับและการรับตัวผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	มีมาตรการในการส่งกลับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	
มาตรการช่วยเหลือทางสังคมและการปกป้องผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	การให้ความช่วยเหลือและบริการทางด้านสังคมและสาธารณสุขกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	
มาตรการพิเศษ โดยเฉพาะสำหรับเด็กที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	มาตรการพิเศษ โดยเฉพาะสำหรับเด็ก	
มาตรการเกี่ยวกับการรับรองสถานะของผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ที่เป็นคนต่างด้าวในรัฐผู้รับการค้ามนุษย์	มีการรับรองสถานะของผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ที่เป็นคนต่างชาตรวมทั้งการดำเนินการช่วยเหลือให้บุคคลนั้นได้กลับประเทศของตนเองแม้ว่าจะไม่มีเอกสารการเดินทางผ่านเข้า-ออกประเทศฟิลิปปินส์ก็ตาม	

มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก	มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ของประเทศฟิลิปปินส์	มาตรการที่ประเทศฟิลิปปินส์จะต้องดำเนินการเพิ่มเติม
	การให้ความสำคัญกับปัญหาเรื่องแรงงานในต่างประเทศ	
	การให้หลักประกันกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ที่เป็นคนต่างชาติ	
	การสร้างความร่วมมือกับองค์กรเอกชน	

จากตารางดังกล่าวทำให้เราเห็นได้ว่า ประเทศฟิลิปปินส์ได้วางมาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ไว้หลายด้านและมีความกว้างขวางครอบคลุมในหลายส่วนได้ประสพปัญหาเดียวกัน นอกจากนี้มีข้อสังเกตว่าในเรื่องของการไม่เอาผิดกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์นั้นประเทศฟิลิปปินส์ได้วางหลักกฎหมายไว้ค่อนข้างกว้างกล่าวคือได้บัญญัติขยายไปถึงความผิดที่ผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้กระทำไปตามคำสั่งของผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์โดยความยินยอมของผู้ตกเป็นเหยื่อนั้นจะไม่ถูกนำมาพิจารณาว่าตัวเหยื่อได้กระทำความผิดโดยเจตนา ซึ่งในกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นไม่ได้มีบัญญัติไว้ชัดเจนเท่านี้ ซึ่งประเด็นดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมสำหรับการเปิดกว้างในการสร้างมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ของประเทศฟิลิปปินส์ ดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าประเทศฟิลิปปินส์ มีการตอบสนองต่อทบทวนมติของพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กในทางบวก และมีความก้าวหน้ากว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆที่ได้เข้าเป็นภาคีของพิธีสารเพิ่มเติมฉบับนี้

5.7. ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซียเพียงแต่ได้ลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์การอาชญากรรมข้ามชาติและพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน ปรามปรามและลงโทษ การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก และไม่มีกฎหมายเฉพาะเรื่องการค้ามนุษย์แต่รัฐบาล อินโดนีเซียได้มีแผนปฏิบัติการแห่งชาติในเรื่องการค้ามนุษย์และแสดงออกให้เห็นว่าตนเอง ให้ความสำคัญกับปัญหาการค้ามนุษย์และการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามตารางที่จะสรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 11 ตารางเปรียบเทียบมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์การอาชญากรรมข้ามชาติและพิธีสารเพิ่มเติม ว่าด้วยการป้องกัน ปรามปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ กับประเทศอินโดนีเซีย

มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตก เป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามพิธี สารเพิ่มเติม ว่าด้วยการป้องกัน ปรามปรามและลงโทษการค้า มนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก	มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตก เป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ของ ประเทศอินโดนีเซีย	มาตรการที่ประเทศอินโดนีเซีย จะต้องดำเนินการเพิ่มเติม
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์คือ ผู้เสียหายไม่ใช่ ผู้กระทำความผิด	ยอมรับว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ จาก การค้ามนุษย์คือผู้เสียหายไม่ใช่ ผู้กระทำความผิด	บัญญัติกฎหมายให้ชัดเจนว่าจะ ไม่เอาผิดกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจาก การค้ามนุษย์ในกรณีความผิดฐานใด
มาตรการคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ จากการค้ามนุษย์ โดยการคุ้มครอง ความเป็นส่วนตัว การห้ามเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจาก การค้ามนุษย์รวมทั้งการดำเนินคดี เกี่ยวกับความผิดฐานค้ามนุษย์เป็น การลับ	ยังไม่ชัดเจนพอ	บัญญัติกฎหมายและวางแนวทาง ปฏิบัติให้ชัดเจนในเรื่องการให้ ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ และขยายความคุ้มครองดังกล่าวไป ยังครอบครัวและบุคคลที่ใกล้ชิดกับ ตัวผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ด้วย

<p>มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามพิธีสารเพิ่มเติม ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก</p>	<p>มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ของประเทศอินโดนีเซีย</p>	<p>มาตรการที่ประเทศอินโดนีเซีย จะต้องดำเนินการเพิ่มเติม</p>
<p>การให้ผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้เข้าถึงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของตนเองทั้งในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดีอาญาและทางปกครอง การได้รับคำแนะนำและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย</p>	<p>มีการให้คำแนะนำช่วยเหลือทางกฎหมาย</p>	
<p>มาตรการในการให้ความปลอดภัยทางร่างกายกับ ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	<p>มีการกล่าวถึงการหาที่อยู่ ที่ปลอดภัยให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	<p>บัญญัติกฎหมายและวางหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนและครอบคลุมในการให้ความปลอดภัยกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์และขยายความคุ้มครองดังกล่าว ไปยังครอบครัวและบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ด้วย</p>
<p>มาตรการในการให้คำทดแทนความเสียหายกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	<p>มีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา</p>	<p>บัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมในการเอื้อประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ในการเรียกร้องค่าเสียหายทั้งทางแพ่งและทางอาญา และการที่ผู้เสียหายได้รับการชดเชยความเสียหายในทางใดแล้วจะไม่ตัดสิทธิของผู้เสียหายในการได้รับค่าชดเชยอื่นๆอีก จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ เป็นการเฉพาะขึ้นมา</p>

<p>มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามพิธีสารเพิ่มเติม ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก</p>	<p>มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ของประเทศอินโดนีเซีย</p>	<p>มาตรการที่ประเทศอินโดนีเซียจะต้องดำเนินการเพิ่มเติม</p>
<p>มาตรการในการส่งกลับและการรับตัวผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	<p>การให้ความช่วยเหลือและการส่งกลับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์และการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือ พลเมืองของประเทศอินโดนีเซีย ในกรณีที่ถูกคลั่งกลัวว่าตกอยู่ในภยันตรายในดินแดนรัฐต่างประเทศ</p>	
<p>มาตรการช่วยเหลือทางสังคมและการปกป้องผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	<p>การพยายามให้ผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว</p>	
<p>มาตรการพิเศษ โดยเฉพาะสำหรับเด็กที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	<p>การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ โดยเฉพาะสำหรับเด็ก</p>	<p>ควรจัดให้มีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็ก และกำหนดรายละเอียดขั้นตอนในการปฏิบัติต่อเด็กกรณีที่เกิดเป็นผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็น ในชั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชั้นอัยการและชั้นศาล</p>
<p>มาตรการเกี่ยวกับการรับรองสถานะของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ที่เป็นคนต่างด้าวในรัฐผู้รับการค้ามนุษย์</p>	<p>ยังไม่มีความชัดเจนพอ</p>	<p>บัญญัติกฎหมายให้ชัดเจนในการให้ผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้อยู่อาศัยในประเทศอินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรในสถานการณ์ต่างๆ</p>
	<p>การสร้างความร่วมมือกับองค์กรเอกชน</p>	
	<p>การให้ความสำคัญกับปัญหาแรงงานและการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย</p>	

มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามพิธีสารเพิ่มเติม ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก	มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ของประเทศอินโดนีเซีย	มาตรการที่ประเทศอินโดนีเซีย จะต้องดำเนินการเพิ่มเติม
	การให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นผู้หญิง ทำหน้าที่ในการดูแลผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ที่เป็นผู้หญิง และเด็ก	

จากตารางดังกล่าวเราจะเห็นได้ว่า รัฐบาลอินโดนีเซียมีการแสดงออกในทางนโยบายและการให้ความคุ้มครองในทางด้านมาตรการสวัสดิการสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดหาที่พักพิง การให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้ในระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับประเทศอินโดนีเซียอย่างมากก็คือเรื่องของ มาตรการทางด้านกฎหมายที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ค่อนข้างที่จะจำกัดและนี่เป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้ผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างที่ควร ดังนั้นหากประเทศอินโดนีเซียเข้าเป็นภาคีของพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กแล้ว ประเทศอินโดนีเซียจะต้องบัญญัติมาตรการทางด้านกฎหมายในเรื่องของการให้ความคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นในอีกหลายประเด็นตามข้อเสนอตามตารางข้างต้น

5.8. ประเทศมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซียได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ(ด้วยการให้สัตยาบัน)แต่ไม่ได้เข้าเป็นภาคีของพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก ประเทศมาเลเซียไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ขึ้นมาโดยเฉพาะ ดังนั้นหากจะถามถึงมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ จึงจะต้องไปพิจารณาหาแนวทางของกฎหมายฉบับอื่นมาปรับใช้ตามตารางที่จะสรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 12 ตารางเปรียบเทียบมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ กับประเทศมาเลเซีย

มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามพิธีสารเพิ่มเติม ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก	มาตรการให้ความคุ้มครองผู้เสียหายของประเทศมาเลเซีย	มาตรการที่ประเทศมาเลเซียจะต้องดำเนินการเพิ่มเติม
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์คือผู้เสียหายไม่ใช่ ผู้กระทำความผิด	ไม่มีความชัดเจนพอ	ต้องเห็นว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์คือผู้เสียหายไม่ใช่ผู้กระทำความผิดและบัญญัติกฎหมายให้ชัดเจนว่าจะไม่เอาผิดกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ในความผิดฐานใดพร้อมกับแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกัน
มาตรการคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ โดยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว การห้ามเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์รวมทั้งการดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นการลับ	มีการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายและพยาน	ขยายแนวคิด ในการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ด้วย

<p>มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามพิธีสารเพิ่มเติม ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก</p>	<p>มาตรการให้ความคุ้มครองผู้เสียหายของประเทศมาเลเซีย</p>	<p>มาตรการที่ประเทศมาเลเซียจะต้องดำเนินการเพิ่มเติม</p>
<p>การจัดให้ผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์มีส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมายอย่างเหมาะสม ให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ผู้เสียหายได้แสดงความเห็นและคลายความวิตกกังวลและความหวาดกลัว</p>	<p>มีเรื่องของการสืบพยาน โดยการถ่ายทอดผ่านวิดีโอ</p>	<p>ให้ความสำคัญกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ในกระบวนการต่างๆทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นในชั้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการ หรือในชั้นศาล และการไม่ให้ผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ต้องเผชิญหน้ากับฝ่ายผู้กระทำความผิด</p>
<p>การให้ผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้เข้าถึงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของตนเองทั้งในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดีอาญาและทางปกครอง การได้รับคำแนะนำและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย</p>	<p>ไม่มีความชัดเจนพอ</p>	<p>จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะในการดูแลผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>
<p>มาตรการในการให้ความปลอดภัยทางร่างกายกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	<p>การจัดให้ผู้เสียหายอยู่ในสถานที่ปลอดภัย ในช่วงระยะเวลาระหว่างการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาล</p>	<p>ขยายมาตรการในการรักษาความปลอดภัยมาใช้กับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ด้วยและการให้ความคุ้มครองความปลอดภัยดังกล่าวต้องขยายความคุ้มครองให้กว้างขึ้น ไม่ใช่เพียงการให้ความคุ้มครองเฉพาะในการสืบพยานในชั้นศาลเท่านั้น</p>
<p>มาตรการในการให้ค่าทดแทนความเสียหายกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	<p>การชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในคดีอาญา</p>	<p>จัดตั้งกองทุนในการสงเคราะห์และให้ค่าทดแทนผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์เป็นการเฉพาะ</p>

มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามพิธีสารเพิ่มเติม ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก	มาตรการให้ความคุ้มครองผู้เสียหายของประเทมาเลเซีย	มาตรการที่ประเทศมาเลเซียจะต้องดำเนินการเพิ่มเติม
มาตรการในการส่งกลับและการรับตัวผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	ไม่มีความชัดเจนพอ	ต้องเห็นว่าผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์เป็นผู้เสียหายและแก้ไขกฎหมายในเรื่องการเข้าเมือง
มาตรการช่วยเหลือทางสังคมและการปกป้องผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	มีการให้ความช่วยเหลือทางสวัสดิการสังคม	
มาตรการพิเศษ โดยเฉพาะสำหรับเด็กที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	มาตรการพิเศษ โดยเฉพาะสำหรับเด็ก	
มาตรการเกี่ยวกับการรับรองสถานะของผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ที่เป็นคนต่างชาติในรัฐผู้รับการค้ามนุษย์	ไม่มีความชัดเจนพอ	บัญญัติกฎหมายในการรับรองสถานะของผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ในการอยู่อาศัยได้ชั่วคราวในประเทศมาเลเซียและมีบทบัญญัติในการให้ความคุ้มครองบุคคลดังกล่าวในขณะที่อยู่อาศัยในประเทศมาเลเซีย
	การแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และการให้ความคุ้มครอง ผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	

สิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้น ก็คือประเทศมาเลเซียไม่มีกฎหมายเฉพาะในเรื่องการค้ามนุษย์และไม่มีแผนปฏิบัติการแห่งชาติ ในเรื่องการค้ามนุษย์ ดังนั้นเราจะพบว่าประเทศมาเลเซียมักจะถูกโจมตีในเรื่องของการละเลยต่อผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ (บ่อยครั้งที่ปรากฏข่าวออกมาว่ามีการตัดสินใจลงโทษกักขังผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ในความผิดฐานเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย) ซึ่งผู้เขียนมีข้อสังเกตว่าประเทศมาเลเซียไม่ได้มองว่าผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์คือผู้เสียหาย (แต่ในขณะเดียวกันอาจเป็นผู้กระทำความผิดอาญาในฐานะอื่น เช่น ปลอมเอกสาร เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หรือค้าประเวณี) ซึ่งนี่คือปัญหาที่ทำให้

ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ไม่ได้รับความคุ้มครองและแม้ว่าจะนำมาตรการบางอย่างมาปรับใช้กับการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ก็เป็นการใช้ได้ย่ำแย่ซึ่งหากประเทศมาเลเซียได้เข้าเป็นภาคีของพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก ประเทศมาเลเซียจะต้องตั้งหลักแรกก่อนว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ไม่ใช่ผู้กระทำความผิดแต่เป็นผู้เสียหายและหากประเทศมาเลเซียเข้าเป็นภาคีของพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กแล้ว ประเทศมาเลเซียจะต้องบัญญัติกฎหมายเฉพาะเรื่องการค้ามนุษย์และสร้างมาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ใหม่ในทุกด้าน

5.9. ประเทศสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์เพียงแต่ได้ลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ และไม่ได้เป็นภาคีของพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก ไม่มีกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แต่อย่างไรก็ตามประเทศสิงคโปร์ก็ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองผู้หญิงและเด็ก ซึ่งจะนำมาเปรียบเทียบเพื่อปรับใช้กับกรณีของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามตารางที่จะสรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 13 ตารางเปรียบเทียบมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์การอาชญากรรมข้ามชาติและพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ กับประเทศสิงคโปร์

มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามพิธีสารเพิ่มเติม ว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก	มาตรการให้ความคุ้มครองผู้เสียหาย ของประเทศสิงคโปร์	มาตรการที่ประเทศสิงคโปร์จะต้องดำเนินการเพิ่มเติม
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์คือผู้เสียหายไม่ใช่ ผู้กระทำความผิด	ไม่มีความชัดเจนพอ	ต้องเห็นว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์คือผู้เสียหายไม่ใช่ผู้กระทำความผิดและบัญญัติกฎหมายให้ชัดเจนว่าจะไม่เอาผิดกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ในความผิดฐานใดพร้อมกับแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรการคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ โดยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว การห้ามเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์รวมทั้งการดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นการลับ	มีการห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีเป็นการลับ	ขยายความคุ้มครองในความเป็นส่วนตัวไปปรับใช้กับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ด้วย

<p>มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามพิธีสารเพิ่มเติม ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก</p>	<p>มาตรการให้ความคุ้มครองผู้เสียหาย ของประเทศสิงคโปร์</p>	<p>มาตรการที่ประเทศสิงคโปร์จะต้องดำเนินการเพิ่มเติม</p>
<p>การจัดให้ผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์มีส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมายอย่างเหมาะสมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ผู้เสียหายได้แสดงความเห็นและคลายความวิตกกังวลและความหวาดกลัว</p>	<p>มีเรื่องของการพิจารณาคดีโดยการถ่ายถอดสดผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หากศาลเห็นเป็นการสมควร</p>	<p>บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีอาญาให้มีการคุ้มครองสิทธิของผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ โดยวางหลักที่ชัดเจนในเรื่องของการสืบพยานที่จะไม่ให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์และผู้กระทำความผิด</p>
<p>การให้ผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้เข้าถึงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของตนเองทั้งในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดีอาญาและทางปกครอง การได้รับคำแนะนำและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย</p>	<p>ไม่มีความชัดเจนพอ</p>	<p>จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะในการให้ความดูแลผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>
<p>มาตรการในการให้ความปลอดภัยทางร่างกายกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	<p>ไม่มีความชัดเจนพอ</p>	<p>บัญญัติกฎหมายและวางแนวทางให้ชัดเจนในเรื่องของการให้ความคุ้มครองความปลอดภัยกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์และขยายความคุ้มครองดังกล่าวไปยังครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดกับผู้ตกเป็นเหยื่อด้วย</p>

มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามพิธีสารเพิ่มเติม ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก	มาตรการให้ความคุ้มครองผู้เสียหาย ของประเทศสิงคโปร์	มาตรการที่ประเทศสิงคโปร์จะต้องดำเนินการเพิ่มเติม
มาตรการในการให้ค่าทดแทนความเสียหาย กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับการชดเชยค่าเสียหายในคดีอาญา	จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์และการที่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้รับค่าสินไหมทดแทนในทางใดแล้ว จะไม่ตัดสิทธิของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ในการได้รับค่าทดแทนในทางอื่นอีก
มาตรการในการส่งกลับและการรับตัวผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	ไม่มีความชัดเจนพอ	
มาตรการช่วยเหลือทางสังคมและการปกป้องผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	มีการจัดที่พักที่ปลอดภัยให้กับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้าประเวณี	
มาตรการพิเศษโดยเฉพาะสำหรับเด็กที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	มีมาตรการในการปกป้องเด็กและเยาวชน	
มาตรการเกี่ยวกับการรับรองสถานะของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ที่เป็นคนต่างด้าวในรัฐผู้รับการค้ามนุษย์	ไม่มีความชัดเจนพอ	
	มีการกำหนดให้มีหน่วยงานเฉพาะในการดูแลสุขภาพของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อจากการกระทำผิด	

จากมาตรการต่างๆที่ปรากฏข้างต้นของประเทศสิงคโปร์ ทำให้เราเห็นได้ว่า ประเทศสิงคโปร์ตกอยู่ในสถานะเดียวกันกับประเทศมาเลเซีย กล่าวคือไม่ได้แยกออกอย่างชัดเจนว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์เป็นผู้เสียหายไม่ใช่ผู้กระทำความผิด ดังนั้นเราจึงพบว่า ประเทศสิงคโปร์ได้ลงโทษกักขังหรือจำคุกผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์(ในขณะที่ประเทศ

สิงคโปร์มีหน่วยงานในการดูแลสวัสดิภาพของผู้หญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อจากการกระทำ
ความผิด) ซึ่งหากประเทศสิงคโปร์ได้เข้าเป็นภาคีของพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน
ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก ประเทศสิงคโปร์จะต้องดำเนินการ
บัญญัติกฎหมายเฉพาะเรื่องการค้ามนุษย์และบัญญัติมาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็น
เหยื่อจากการค้ามนุษย์ทั้งในด้านกฎหมายและด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับประเทศมาเลเซีย

5.10. ประเทศบรูไนดารุซาลาม

ประเทศบรูไนดารุซาลามไม่ได้ได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์การอาชญากรรมข้ามชาติและพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก แต่ประเทศบรูไนดารุซาลามได้มีกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการลักลอบขนคนเข้าเมือง² ซึ่งผู้เขียนมีข้อสังเกตว่ากฎหมายฉบับนี้ได้แยกแยะระหว่างกรณีของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์กับผู้ที่ถูกลักลอบเข้าเมือง และมองว่าทั้งสองกรณีต่างก็เป็นผู้เสียหายที่มีสิทธิในการได้รับความคุ้มครอง(ในขณะที่กฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ของประเทศอื่นๆ ในอาเซียนไม่ได้แยกออกอย่างชัดเจนระหว่างผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์กับผู้ที่ถูกลักลอบเข้าเมือง) และมาตรการให้ความคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการลักลอบขนคนเข้าเมืองของประเทศบรูไนดารุซาลาม ก็มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังจะสรุปได้ตามตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 14 ตารางเปรียบเทียบมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์การอาชญากรรมข้ามชาติและพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ กับประเทศบรูไนดารุซาลาม

มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการ ป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก	มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ของประเทศบรูไนดารุซาลาม	มาตรการที่ประเทศบรูไนดารุซาลามจะต้องดำเนินการเพิ่มเติม
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์คือผู้เสียหายไม่ใช่ ผู้กระทำความผิด	ยอมรับว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์คือผู้เสียหายไม่ใช่ ผู้กระทำความผิด	ดำเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกฎหมายว่าด้วยการเข้าเมือง

² Trafficking and Smuggling of Person Order, 2004 (NO.S82)

<p>มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการ ป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก</p>	<p>มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ของประเทศบรูไนดารุซซาลาม</p>	<p>มาตรการที่ประเทศบรูไนดารุซซาลามจะต้องดำเนินการเพิ่มเติม</p>
<p>มาตรการคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ โดยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว การห้ามเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์รวมทั้งการดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นการลับ</p>	<p>มีมาตรการ ในการห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับตัวเด็กที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	<p>ขยายความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวไปยังครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ด้วย</p>
<p>การจัดให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์มีส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมายอย่างเหมาะสมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ผู้เสียหายได้แสดงความเห็นและคลายความวิตกกังวลและความหวาดกลัว</p>	<p>มีเรื่องของการสืบพยานไว้ก่อน</p>	<p>เพิ่มเติมในเรื่องของการจัดการและดูแลผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตั้งแต่ชั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจขึ้นมาจนถึง ชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาล</p>
<p>การให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้เข้าถึงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของตนเองทั้งใน ส่วนของ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดีอาญาและทางปกครอง การได้รับคำแนะนำและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย</p>	<p>มีการให้ข้อมูลกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ในขั้นตอนของการดำเนินการกระบวนการพิจารณาคดีอาญา มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นมาในการดูแลผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	
<p>มาตรการในการให้ความปลอดภัยทางร่างกายกับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์</p>	<p>มีมาตรการรักษาความปลอดภัย</p>	<p>ควรที่จะบัญญัติมาตรการ ในการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ให้มีความกว้างขวางมากขึ้น และ ให้ ขยาย ไปถึง ครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ด้วย</p>

มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการ ป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก	มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ของประเทศบรูไนดารุซซาลาม	มาตรการที่ประเทศบรูไนดารุซซาลามจะต้องดำเนินการเพิ่มเติม
มาตรการในการให้ค่าทดแทนความเสียหายกับผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	ผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์จะได้รับการชดใช้ ค่าเสียหาย	
มาตรการในการส่งกลับและการรับตัวผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	มีมาตรการ ในการส่งตัวผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์กลับประเทศ	
มาตรการช่วยเหลือทางสังคมและการปกป้องผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	มีการจัดหาที่พักที่ปลอดภัยให้กับผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	
มาตรการพิเศษ โดยเฉพาะสำหรับเด็กที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	มีมาตรการพิเศษ โดยเฉพาะสำหรับเด็ก	
มาตรการเกี่ยวกับการรับรองสถานะของผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ที่เป็นคนต่างด้าวในรัฐผู้รับการค้ามนุษย์	ยังไม่มี ความชัดเจนพอ	บัญญัติกฎหมายให้ชัดเจนว่าผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์สามารถอยู่อาศัยได้ในประเทศบรูไนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้ในสถานการใดและการอยู่อาศัยดังกล่าวผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์อยู่ในสถานะภาพใด
	การเรียกร้องค่าเสียหายของผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ในคดีอาญาไม่เป็นการตัดสิทธิ์ของผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ที่จะเรียกร้องค่าชดเชยในทางแพ่งอีก	
	มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	

มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อ จากการค้ามนุษย์ ตามพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการ ป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก	มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ของ ประเทศบรูไนดารุซาลาม	มาตรการที่ประเทศบรูไนดารุซาลามจะต้องดำเนินการเพิ่มเติม
	มีหน่วยงานที่ให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	

แม้ว่าประเทศบรูไนดารุซาลาม จะไม่ได้เข้าเป็นภาคีของพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กก็ตาม แต่ประเทศบรูไนดารุซาลามก็มีกฎหมายเฉพาะในเรื่องการค้ามนุษย์จะมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ที่ค่อนข้างครอบคลุม ซึ่งเราสามารถถือได้ว่าประเทศบรูไนมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และหากประเทศบรูไนดารุซาลามได้เข้าเป็นพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิง และเด็กแล้วประเทศบรูไนดารุซาลาม ควรที่จะเพิ่มหรือเสริมมาตรการบางอย่างให้ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการดูแลตัวผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยหรือสวัสดิการต่างๆ

ตารางที่ 15 ตารางสรุปและเปรียบเทียบมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์
ตามพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์

กับมาตรการ ของประเทศสมาชิกอาเซียน

มาตรการตามพิธีสาร	ไทย	ลาว	พม่า	กัมพูชา	เวียดนาม	ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย*	สิงคโปร์*	บรูไน
เหยื่อคือผู้เสียหาย	/	/	/	/	/	/	/	ยังไม่ชัดเจน	ยังไม่ชัดเจน	/
คุ้มครองความเป็นส่วนตัว	/	/	/	ยังไม่ชัดเจน	/	/	ยังไม่ชัดเจน	/	/	/
มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม	/	/	/	ยังไม่ชัดเจน	/	/	ยังไม่ชัดเจน	/	/	/
การเข้าถึงข้อมูล	/	/	/	/	/	/	/	ยังไม่ชัดเจน	ยังไม่ชัดเจน	/
ให้ความปลอดภัย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การให้คำเสียหาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การส่งกลับรับตัวกลับ	/	/	/	/	/	/	/	ยังไม่ชัดเจน	ยังไม่ชัดเจน	/
สวัสดิการสังคม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
มาตรการเฉพาะเด็ก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
สถานะของเหยื่อต่างด้าว	/	ยังไม่ชัดเจน	/	ยังไม่ชัดเจน	/	/	ยังไม่ชัดเจน	ยังไม่ชัดเจน	ยังไม่ชัดเจน	ยังไม่ชัดเจน

* มาตรการให้ความคุ้มครองผู้เสียหายของ ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย ยังไม่ถือว่าสามารถนำมาปรับใช้กับกรณีของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้ เนื่องจากทั้งสองประเทศยังไม่ยอมรับว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์คือผู้เสียหายไม่ใช่ผู้กระทำความผิด

จากภาพรวมทั้งหมด ทำให้เห็นได้ว่าประเทศสมาชิกอาเซียนโดยส่วนใหญ่ ได้มีมาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์อยู่หรือสามารถ นำกฎหมายอื่นๆที่ประเทศสมาชิกอาเซียนมีมาปรับใช้ได้กับการให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ จากการค้ามนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายที่เกี่ยวกับ พยานหลักฐาน กฎหมายที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองผู้หญิงและเด็ก หรือแม้กระทั่งระเบียบคำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่ประเทศต่างๆมีอยู่และได้แสดงออกมาเหล่านี้ล้วนแต่สามารถนำมาปรับใช้ ให้เป็นประโยชน์กับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้ไม่มากนักน้อย แต่ประเด็นที่เป็นปัญหา ที่คล้ายๆกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเหล่านี้ก็คือ เรื่องของผู้ที่ตัดสินใจว่าใครคือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ จากการค้ามนุษย์ ซึ่งในบทบัญญัติของกฎหมายที่แต่ละประเทศมีก็ไม่ได้กำหนดว่าใครจะเป็นผู้ชี้ว่า ใคร คือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ แต่เราก็จะเห็นได้ว่าจากคำนิยามของการค้ามนุษย์ในกฎหมายของ แต่ละประเทศหรือจากผลของการกระทำที่ทำให้บุคคลหนึ่งได้รับความเสียหายจากการกระทำ อันเป็นการค้ามนุษย์นั้น น่าจะทำให้ถือได้ว่าบุคคลดังกล่าวคือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์แล้ว และบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความเคารพในสิทธิที่เขามีอยู่และไม่ทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิด สิทธิของบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ประเด็นในเรื่องของการรับรองสถานะของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ จากการค้ามนุษย์ที่เป็นคนต่างด้าวในดินแดนของตนเองก็เป็นเรื่องที่มีความคลุมเครือและไม่ชัดเจน ในการวางหลักกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งประเด็นในเรื่องของการรับรองสถานะ ของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ที่เป็นคนต่างด้าวนี้นี้เป็นประเด็นที่มีความไม่ชัดเจนมาตั้งแต่การ ใช้ถ้อยคำในพิธีสารแล้ว ซึ่งนี่น่าจะเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาในการหาแนวทางที่ชัดเจน ในการให้ความคุ้มครองและรับรองสถานะของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ของประเทศ สมาชิกอาเซียนด้วยส่วนหนึ่งและแม้ว่าประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีมาตรการให้ความคุ้มครอง ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์หลายในด้าน แต่มาตรการต่างๆ เหล่านี้ก็ยังคงไม่เพียงพอ ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งที่เป็นภาคีของพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษ การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กอยู่แล้วในปัจจุบันและประเทศสมาชิกอาเซียนที่ยังไม่ได้ เข้าเป็นภาคีแต่หากจะเข้าเป็นภาคีในอนาคต ประเทศสมาชิกอาเซียนเหล่านี้จะต้องเสริมและหรือ สร้างมาตรการด้านกฎหมายและมาตรการด้านอื่นๆเพิ่มเข้ามาในหลายส่วน ดังที่เราจะเห็นได้จาก ตารางเปรียบเทียบข้างต้น